

## เอกสารกำกับปุ๋ยเคมี

สูตร 21-7-14 ชื่อการค้า ยารามีร่า แอ็ดวான்ซ์ เครื่องหมายการค้า ตรายาวรา

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)	21 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	7 %
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K <sub>2</sub> O)	14 %

พืชที่แนะนำให้ใช้ ยางพารา

### อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

เป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้บำรุงต้นยางพาราอ่อน ตั้งแต่ 42 เดือนขึ้นไปถึงกรีดได้ซึ่งปลูกในดินทราย

การใส่ปุ๋ยเคมีบำรุงต้นยางมีหลายวิธี เช่น วิธีหว่านปุ๋ยกระจายเป็นแถบห่างจากโคนต้นประมาณ 1-2 เมตร แล้วคราดกลบ วิธีหว่านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต้น วิธีหว่านแล้วคราดกลบ วิธีเจาะเป็นหลุมใส่ปุ๋ยเคมีแล้วกลบ และวิธีเจาะเป็นร่อง โดยมีอัตราที่ใช้และระยะเวลา ดังนี้

ต้นยางอายุ	จำนวนต้นต่อไร่	จำนวนปุ๋ยเคมีที่ใช้		หมายเหตุ
		กรัมต่อต้น	กิโลกรัมต่อไร่	
42-54 เดือน	64	600	38.4	ใส่ 2 ครั้ง โดยหว่านปุ๋ยให้กระจายเต็มพื้นที่หรือเป็นแถบกว้างระหว่างแถวห่างต้นยางข้างละ 1 เมตร
54-66 เดือน	64	600	38.4	ใส่ 2 ครั้ง โดยหว่านปุ๋ยให้กระจายเต็มพื้นที่หรือเป็นแถบกว้างระหว่างแถวห่างต้นยางข้างละ 1 เมตร
สำหรับต้นยางที่มีอายุเกิน 66 เดือนขึ้นไป จนถึงยางได้ขนาดกรีด ใส่ปุ๋ย 6 เดือนครั้ง ๆ ละ 300 กรัมต่อต้น				

### คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อนหากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรและเจ้าพนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไม่ควรรู้ใช้เกินอัตราที่กำหนด เพราะจะเป็นอันตรายกับพืชได้

### ข้อควรระวัง

1. ถ้าสภาพพื้นที่ลาดเทมากและไม่ได้ปลูกตามแนวระดับ ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีโดยวิธีหว่าน เพราะน้ำฝนจะชะล้างปุ๋ยเคมีหมดไป
2. อย่าใส่ปุ๋ยเคมีชิดต้นยางเกินไปหรือห่างจนพ้นรัศมีที่กำหนด รากยางจะไม่สามารถรับปุ๋ยเคมี
3. อย่าหว่านปุ๋ยเคมีในระยะที่อากาศแห้งแล้ง เม็ดปุ๋ยเคมีจะไม่ละลาย จะเสียปุ๋ยเคมีและแรงงานโดยใช่เหตุ
4. ใส่ปุ๋ยเคมีตามจำนวนและภายในรัศมีที่กำหนด และดินปลูกเป็นดินร่วน
5. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ
6. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

ผู้ผลิต : บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์แอดิเอ็มควอเทียร์ ห้องที่ 2709-2713 ชั้นที่ 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สถานที่ผลิต : เลขที่ 31 (โกดังหมายเลข 2A, 2B, 3A, 3B) หมู่ 3 ถ.บางปะอิน-บางไทร ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่งจาก : บริษัท ยารา พอร์สกรุ๊ป ประเทศ ราชอาณาจักรนอร์เวย์



**ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง และอาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน**

สวมใส่ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเมื่อใช้งาน และล้างมือให้สะอาดหลังเลิกใช้

หากเข้าดวงตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ นาที แล้วถอดคอนแทคเลนส์ออก และล้างต่อ

หากยังคงมีอาการระคายเคืองดวงตา ให้รีบไปพบแพทย์

สำหรับกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีติดต่อ โทร.001-800-12066-6751